



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: THÀNH TÂM

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khảo sát tại Thái Bình

Ngày 16/8, đoàn công tác của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh khảo sát tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm,

phòng, chống tham nhũng và một số nội dung khác tại Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN TÙNG

Triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương từ năm 2015 đến nay

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: MINH ĐỨC

Tập huấn công tác lấy ý kiến của người dân về xây dựng nông thôn mới

Chiều ngày 16/8, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao cho hơn 300 đại biểu là cán bộ chủ chốt MTTQ từ tỉnh tới cơ

sở. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh

(Xem tiếp trang 4)
ĐẠT QUẢN

Cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình đóng góp hơn 53% tổng thu ngân sách của tỉnh



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đó là con số được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thông tin tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 tổ chức chiều ngày 16/8. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 403 doanh nghiệp, 44 chi nhánh, văn phòng đại diện được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký mới hơn 4.024

tỷ đồng, tăng 126,7% về vốn đăng ký đầu tư. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 6.899 doanh nghiệp, 855 chi nhánh và văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 66.700 tỷ đồng.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cùng với sự sáng tạo, đổi mới của các doanh nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp

(Xem tiếp trang 4)
KHẮC QUẢN

Tổng kết cuộc thi tìm hiểu triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

Sáng ngày 16/8, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết cuộc thi tìm hiểu triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Sau hơn 1 tháng triển khai, toàn tỉnh đã có 1.709 bài dự thi của 32 tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, 8 đơn vị trực thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và 296 bài dự thi của các đối tượng thụ hưởng từ các chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Theo đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi, các bài dự thi đều trả lời tốt các câu hỏi của Ban chỉ đạo cuộc thi, phần tự luận được các tác giả viết rất công phu, phản ánh nhận thức của cá nhân về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40; nêu nhận định, đánh giá về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 ở địa phương mình, có dẫn chứng bằng số liệu phản ánh kết quả thực hiện Chỉ thị số 40. Đặc biệt, nhiều bài dự thi đã đưa ra được các đề xuất, kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả và kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40...

Dựa trên kết quả chấm thi của Ban giám khảo, tại hội nghị, Ban tổ chức cuộc thi đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 7 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có bài dự thi đạt kết quả cao nhất; trao 8 giải phong trào cho các đơn vị thuộc các huyện, thành phố.

PHẠM HÙNG

Tập huấn kiến thức về mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị

Sáng ngày 16/8, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kiến thức về mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị cho hơn 100 hội viên nông dân là cán bộ, hội viên, chủ nhiệm các tổ hợp tác, hợp tác xã, các chủ trang trại trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phổ biến những nội dung như: chuỗi giá trị, vai trò của hội nông dân trong việc thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản hàng hóa; những nội dung tham gia mô hình hợp tác xã kiểu mới; một số mô hình hợp tác xã kiểu mới sản xuất theo chuỗi giá trị; các chính sách ưu đãi, hỗ trợ hợp tác xã phát triển; hướng dẫn các bước và nội dung, thủ tục, hồ sơ thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp hội viên nông dân hiểu được vai trò và lợi ích khi tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, từ đó đổi mới và nâng cao nhận thức của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

TIẾN ĐẠT

Gia tăng tình trạng chuột phá hoại mùa màng

(Xem trang 2)



Dù ruộng đã được quây nylon nhưng lúa vẫn bị chuột cắn phá.

Chung tay giảm thiểu rác thải nhựa

Trang 3

Tiền ẩn tai nạn giao thông do ô tô dừng, đỗ lấn chiếm làn đường

Trang 4

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Sư đoàn 308

Sáng ngày 16/8, Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Sư đoàn 308 tỉnh Thái Bình tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Sư đoàn 308 (28/8/1949 - 28/8/2019).

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử xây dựng đơn vị. Theo đó, Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1) được thành lập ngày 28/8/1949 tại thị trấn Đu, huyện Phú Lương (Thái Nguyên), là sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong kháng chiến chống Pháp, Sư đoàn tham gia 13 chiến dịch lớn, trong đó có chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong kháng chiến chống Mỹ, Sư đoàn tham gia 3 chiến dịch lớn: chiến dịch Khe Sanh 1968, chiến dịch đường 9 - Nam Lào năm 1971 và chiến dịch Đông Hà - Quảng Trị năm 1972. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh

(Xem tiếp trang 4)

TÁT ĐẠT

16 thôn, tổ dân phố được tặng bằng khen về công tác dân số

Sáng ngày 16/8, Ban Chỉ đạo công tác dân số - KHHGD tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân số 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm, tổng số trẻ sinh ra là 11.407 cháu, tăng 447 cháu so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ số giới tính khi sinh là 112,1 bé trai/100 bé gái. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên là 19,8%, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 6 tháng, toàn tỉnh đã tổ chức trên 500 hội nghị tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGD, phòng, chống xâm hại trẻ em, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho trên 80.000 lượt người. Đến nay, toàn tỉnh đã có 562.238 hộ gia đình với trên 2 triệu nhân khẩu được nhập vào kho dữ liệu điện tử cấp tỉnh trên phần mềm MIS.

Những tháng cuối năm 2019, ngành dân số tiếp tục triển khai các mô hình, đề án, dự án về công tác dân số như: đề án 818, đề án chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tầm soát dị dạng bẩm sinh; triển khai phần mềm hệ thống thông tin dữ liệu chuyên ngành dân số làm cơ sở đánh giá chất lượng dân số.

Tại hội nghị, 16 thôn, tổ dân phố đã được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích 5 năm liền (2014 - 2018) không có người sinh con thứ ba trở lên.

THU HOAI